



กฎบัตรด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ Imerys

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักที่ Imerys ทุกคนล้วนมีความสำคัญ!

เราห่วงใยพนักงาน ผู้รับเหมา และแขกผู้มาเยือน และยอมรับไม่ได้หากมีคนได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานหรือเยี่ยมชมไซต์งานของเรา ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภัย และต้องมีส่วนร่วมกันอย่างจริงจัง ผู้จัดการและหัวหน้างานต้องทำให้ได้ตามที่พูด และทำตัวให้เป็นแบบอย่าง

เราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านวัฒนธรรม รวมถึงระบบสุขภาพและความปลอดภัยของเรา จะสามารถทำให้สถานที่ทำงานปราศจากการบาดเจ็บได้ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการป้องกันอุบัติเหตุที่นำไปสู่ความทุพพลภาพและการสูญเสียชีวิต

- ความมุ่งมั่นของพนักงานนั้นมีมากกว่าเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎและขั้นตอน ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการระบุและรายงานสถานะที่ไม่ปลอดภัยในทันที รวมถึงทำให้มั่นใจว่าการนำมามาตรการแก้ไขมาใช้ก่อนจะเกิดการบาดเจ็บ พนักงานต้องเสนอแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุงความปลอดภัย และแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการนำไปปฏิบัติ
- หัวหน้างานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านำแนวคิดในการปรับปรุงไปปฏิบัติตาม และฝึกสอนทีมของตนเองให้ทำได้ด้วย โดยจะต้องไม่ยินยอมหากมีการละเมิดมาตรฐานและขั้นตอนของเรา หัวหน้างานต้องมองหาโอกาสในการลดความเสี่ยงอย่างไม่ลดละ และไม่อนุญาตหากมีการผลิตโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
- ผู้จัดการโรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ที่ตนดูแล โดยต้องมั่นใจว่าได้นำเกณฑ์ วิธี และแนวทางมาจัดทำเป็นขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศ และมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้จัดการโรงงานจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมที่เพียงพอตามมาตรฐานของ Imerys ในเรื่อง TAKE 5 และมาตรฐานพิทักษ์ชีวิต 7 เรื่องร้ายแรง (Serious 7) ให้กับพนักงานและผู้รับจ้าง นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาเข้าพื้นที่การปฏิบัติงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และร่วมกับพนักงานผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ผู้บริหารจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการตัดสินใจทางธุรกิจที่ลดทอนสุขภาพและความปลอดภัย โดยต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ทวนสอบการดำเนินงานของระบบ Imerys ผ่านการปรึกษาหารือร่วมกับพนักงานเป็นประจำระหว่างการตรวจเยี่ยม และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยถือเป็นเงื่อนไขสำหรับการจ้างงานที่ Imerys เราตระหนักดีว่าการพัฒนาวัฒนธรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเชิงรุกจะประสบความสำเร็จได้นั้น พนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้เยี่ยมชมทั้งหมดในสถานที่ทำงานต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

Alessandro Dazza
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
26 กันยายน 2023